



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพระยะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.ชูขวัญ เรือนศิลา	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๗๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๗๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	น.ส.น้ำทิพย์ ศรีเมือง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	น.ส.มณฑนา ชัยสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๒๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๒๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	น.ส.อุบลรัตน์ ศรีพงศ์สุทธิ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๖๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๖๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวมณฑนา ชัยสุพรรณ
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๒๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึง ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึง ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๙๕๑๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวมณฑนา ชัยสุพรรณ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๒๒)

๑ . ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตด้วยการสลายนิ่วผ่านเครื่องเสียงความถี่สูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๕ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ

ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๒ ปี รับประทานในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลเนื่องจาก มีอาการปวดบริเวณเอวด้านขวา ร่วมกับมีปัสสาวะปนเลือด ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงธน ทำการตรวจโดยการถ่ายภาพรังสีของไต พบว่า มีนิ่วในไตข้างขวา ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลจึงมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตากสิน แพทย์ให้รับไว้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๑๕ น. ได้รับการรักษาโดยการสลายนิ่วผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง (ESWL Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) หลังผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน เมื่ออาการของผู้ป่วยทุเลาลง สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ผู้ป่วยไม่ปวดท้อง ไม่มีท้องอืด ปัสสาวะปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ และนัดผู้ป่วยมาเพื่อตรวจติดตามผลการรักษาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑.ทราบถึงอาการและอาการแสดงของโรคนิ่วในไต

๒.ทราบแนวทางการรักษาผู้ป่วยนิ่วในไตด้วยการสลายนิ่วผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง และสามารถให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน เรื่อง การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดนิ้วในไต่ผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดนิ้วในไต่ผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
๒. เพื่อผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดนิ้วในไต่ผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะกลับไปอยู่บ้าน
๓. เพื่อผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดนิ้วในไต่ผ่านคลื่นเสียงความถี่สูงได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดนิ้วในไต่ผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดนิ้วในไต่ผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะกลับไปอยู่บ้าน
๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดนิ้วในไต่ผ่านคลื่นเสียงความถี่สูงได้อย่างมีคุณภาพ